

GIỚI THIỆU CÁC CA SĨ VÀ BAN NHẠC

1. Oliver Stanley Murs (sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984) là một ca sĩ, người viết lời bài hát, người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên người Anh. Anh bắt đầu tạo được sự chú ý khi đạt vị trí á quân trong mùa thứ 6 của *The X Factor* vào năm 2009. Hiện tại, Murs đang ký hợp đồng với RCA Records và Sony Music UK ở Vương quốc Anh, cũng như Columbia Records ở Hoa Kỳ.

2. J.Fla (tiếng Hàn: 제이플라, Latin: Jeipeulla; tên khai sinh: 김정화, phiên âm là Kim Jung-Hwa hay Kim Jeong-Hwa), sinh ngày 10 tháng 6 năm 1987, là một nữ ca sĩ, nghệ sĩ âm nhạc, nhạc sĩ, và người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên Youtube người Hàn Quốc. Sau khi ký hợp đồng với Sony Music Japan, và sau đó là Ostereo Records, cô đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ cover lại các bài hát nhạc Âu Mỹ.

3. Michael Joseph Jackson (29 tháng 8 năm 1958 – 25 tháng 6 năm 2009) là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công người Mỹ. Được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc pop", ông được coi là một trong những biểu tượng đại chúng quan trọng nhất của thế kỷ 20, sánh ngang với The Beatles, Whitney Houston và Elvis Presley. Thông qua các màn trình diễn trên sân khấu và video âm nhạc, ông đã phổ biến những điệu nhảy phức tạp như moonwalk mà ông tự đặt tên và robot. Âm nhạc và phong cách của ông đã ảnh hưởng đến các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại khác nhau, và những đóng góp của ông cho nền âm nhạc, khiêu vũ và thời trang, cùng với biến cố đời tư, đã đưa ông trở thành một trong những nhân vật giải trí nổi tiếng nhất trong bốn thập kỷ qua. Jackson là nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

4. Tim Bergling (phát âm tiếng Thụy Điển: 8 tháng 9 năm 1989 – 20 tháng 4 năm 2018), được biết đến với nghệ danh **Avicii** (/əˈviːtʃi/, *a-VEE-chee*; tiếng Thụy Điển: ký hiệu là **AVICII** hoặc **▲ ▼**) là một DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Thụy Điển. Avicii là một DJ nhạc dance xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng 100 DJs bình chọn bởi tạp chí *DJ Magazine* vào năm 2011, xếp thứ 3 trong 2 năm liên tiếp 2012 và 2013. Anh được đề cử giải Grammy 2 lần cho ca khúc "Sunshine" với David Guetta năm 2012, và đĩa đơn "Levels" năm 2013.

5. Boney M. là một nhóm nhạc hát được thành lập vào năm 1976 bởi nhà sản xuất âm nhạc người Tây Đức Frank Farian. Bốn thành viên gốc của ban nhạc là Liz Mitchell và Marcia Barrett (Jamaica), Maizie Williams (Montserrat) và Bobby Farrell (Aruba). Boney M. thành công vào cuối thập niên 1970, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng với số lượng đĩa bán lớn với những ca khúc nổi tiếng như Daddy Cool, Sunny, Rasputin,...

6. ABBA (viết cách điệu: **ABBA**) là một nhóm nhạc pop Thụy Điển được thành lập tại Stockholm bởi Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, và Anni-Frid Lyngstad. Tên ban nhạc ghép các chữ cái đầu tiên của tên các thành viên. Họ đã trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới từ năm 1974 đến năm 1982. ABBA giành

giải Eurovision Song Contest 1974 tại The Dome ở Brighton, Anh Quốc, giúp Thụy Điển có lần đầu tiên đăng quang ở cuộc thi này, và là nhóm nhạc thành công nhất từng tham gia vào cuộc thi từ trước đến nay.

7. Modern Talking là một bộ đôi ca sĩ người Đức bao gồm Thomas Anders và Dieter Bohlen. Họ thường được nhắc tới và đề cập đến như bộ đôi ca nhạc sĩ thành công nhất của nước Đức, và có được một số đĩa đơn danh tiếng gây chú ý, lọt vào top 5 nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia. Một vài đĩa đơn có tiếng tăm nổi bật và thường luôn luôn được nhiều người biết đến rộng rãi nhất là "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" và "Geronimo's Cadillac".

Sưu tầm

Nguyễn Văn Thân